

ATTENTION

# Sexual harassment\*

# IT IS ~~JUST A JOKE~~

\*การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ

🎵 “18 ผน 18 หนาว มันร้ายในใจลึนดี อย่าลืมฉัน อย่าเดินหนี วันนี้หัวใจสับสน”

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านสารพันจรรยาทุกท่าน ว่ากันว่าผนก็ยังไม่หมด หนาวก็ยังไม่ย่างกรายเข้ามามาก ยิ่งใจก็อย่าลืมเหมือนบทเพลงกันนะคะ ช่วงนี้บรรยากาศบ้านเราเริ่มมีสมหนาวพัดผ่านมาอย่างแผ่วเบา บางคนก็หาวิธีคลายหนาวด้วยการคว่ำเลื้อยหนาวจนเบ็ดมาสวมใส่เกรงว่าจะหมดหนาวเร็ว บางคนก็หาเพื่อนที่รู้ใจมานั่งพูดคุยก่อนคลายหนาว ก็ไม่รู้จริงๆจริงใจจริงใจว่าความหนาวทำให้คนเหงาได้ยังไงกันนะ เกริ่นเรื่องหนาว ๆ มาตั้งนาน ขอเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า สารพันจรรยาฉบับนี้ กคจ. อยากฝากเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศ ไว้ให้คิดกันสักนิด เพราะหากมีพฤติกรรมดังกล่าวแล้วนอกจากจะไม่หนาว ยังจะทำให้ร้อนรนอีกต่างหาก ดังบทเพลง “ปวดใจดังไฟสุ่มทรวง ทะลวงอกฉัน” เพราะตอนนี้ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีความตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศเป็นอย่างมาก จึงได้ออก

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

การทำงานและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ในการทำงานมาแล้วนะคะ ช่วงนี้ก็มีข่าวพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศเริ่มลอยมา

กับสมผนและสมหนาวไม่เลือกฤดูกาลแล้ว โดยเฉพาะพวกขุนแผนทั้งหลาย

คราวนี้อาจจะเป็นขุนแผนแสนสะท้านหนาว ๆ ร้อน ๆ ทั้งกายและใจ

ซึ่งอันที่จริงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ถ้ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศ

ก็ถือเป็นการคุกคามทางเพศได้นะคะ จึงอยากจะมากระซิบบอกทุกคนว่า

การวิจารณ์รูปร่างทรวดทรงของค์เอว การพูดจาเหยาะแหยะกึ่งพาราดี การผิวปากกระตุ้ย

การสอดส่องสายตาทิ้งไม่มีแว่นหรือลอดแว่นด้วยสายตาอันหยาดเยิ้มในเชิงคุกคามทางเพศ

หรือการจับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน ก็ล้วนแต่ถือว่าเข้าข่าย

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 83 (8) ได้กำหนดว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง

ไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. อีกด้วย

รู้อย่างนี้แล้ว ‘อย่าหาทำกัน’ เลยนะทุกคน “ต้องฟังระวัง ตั้งสติให้มั่น หัวใจไม่สับสน” จะได้

ไม่ต้องมานั่งซี้อแจกับ กคจ. เพราะเมื่อถึงตอนนั้น ความหนาวอาจไม่หลงเหลือให้เราต้องคว่ำ

เลื้อยหนาวมาใส่แล้วก็เป็นได้ ก่อนจะจากกันไปไหนฉบับนี้ อยากจะฝากข้อคิดไว้สักนิดว่า....

“ การที่เรารู้จักให้เกียรติผู้อื่น เราย่อมจะได้รับเกียรติในกลับคืนมา-”

#METOO